



ศูนย์โควิดฯ มท

## ด่วนที่สุด

### โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย

ที่ มท ๐๒๓๐/ว ๓๔๕๐

วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓

จาก ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

ตามโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๓๐/ว ๓๒๗๐ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ แจ้งจังหวัดดำเนินการจัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ นั้น

นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยวชายหาด โดยกำหนดการใช้พื้นที่ให้มีความชัดเจน มุ่งเน้นความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและประชาชนโดยไม่เกิดความแออัด รวมทั้งให้มีการดูแลรักษาความสะอาดของสถานที่ท่องเที่ยวและบริเวณโดยรอบ ในกรณีนี้ เพื่อให้การจัดการแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสอดคล้องกับมาตรการผ่อนคลายนโยบายศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) กระทรวงมหาดไทย จึงให้จังหวัดดำเนินการตามความเหมาะสมกับพื้นที่ ดังนี้

๑. สำรวจพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวชุมชน แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้เศรษฐกิจขับเคลื่อนควบคู่กับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคของกระทรวงสาธารณสุข

๒. จัดระเบียบและแบ่งสัดส่วนการใช้พื้นที่สถานที่ท่องเที่ยวให้มีความชัดเจน อาทิ พื้นที่ร้านค้า สถานประกอบการ พื้นที่สำหรับพักผ่อน พื้นที่จัดกิจกรรม พื้นที่จอดรถ หรือพื้นที่อื่นๆ ให้สามารถใช้งานประโยชน์ร่วมกันได้อย่างเหมาะสม กำหนดมาตรการควบคุมจำนวนผู้เข้ามาท่องเที่ยวเพื่อไม่ให้เกิดความแออัด และเป็นไปตามมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม โดยถือหลักหลีกเลี่ยงติดต่อสัมผัสระหว่างกัน

๓. อำนวยความสะดวกและบริหารจัดการระบบการจราจร รวมทั้งประชาสัมพันธ์การใช้เส้นทางให้แก่ประชาชนเพื่อลดความแออัดของพื้นที่

๔. กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ได้แก่ การรักษาความสะอาดบริเวณแหล่งท่องเที่ยว โดยเฉพาะจุดที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ กำหนดให้มีจุดล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค รวมทั้งกำจัดขยะในพื้นที่โดยรอบแหล่งท่องเที่ยว

๕. รณรงค์ให้ผู้ประกอบการ และนักท่องเที่ยวใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ให้เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตปกติ โดยสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ทุกภาคส่วนให้ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ในการสอบสวนโรคย้อนหลังได้

(นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน

ในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัด

และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

สำนักงานปลัดกระทรวง

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 มท. (สนผ.)

โทร. ๐ ๒๒๒๕ ๔๘๕๗